



# เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. นิวซีแลนด์

- รัฐสภานิวซีแลนด์เห็นชอบร่างกฎหมายส้างคำพิพากษาความผิดในอดีตฐานมีเพศสัมพันธ์แบบชายรักชาย

### ๒. ญี่ปุ่น

- พรรครัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคาสิโน

## ๑. นิวซีแลนด์ : รัฐสภานิวซีแลนด์เห็นชอบร่างกฎหมายลบล้างคำพิพากษาความผิดในอดีตฐานมีเพศสัมพันธ์แบบชายรักชาย

รัฐสภานิวซีแลนด์ได้เห็นชอบร่างกฎหมายให้ลบล้างประวัติของผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีส่วนร่วมในคดีรักร่วมเพศโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยให้ความยุติธรรมในอดีตที่มีความถูกต้องมากขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศให้การรักเพศเดียวกันไม่ใช่ความผิดทางอาญา แต่บรรดาผู้ที่เคยต้องโทษด้วยความผิดก่อนหน้านั้น ยังคงมีรายชื่ออยู่ในบันทึกของทางราชการ รัฐสภานิวซีแลนด์จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นชอบร่างกฎหมายให้ลบล้างประวัติความผิดของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกันแบบยินยอมออกจากระบบ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

นายแอนดรู ลิตเติล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวขอโทษผู้ชายทุกคนและเหล่าสมาชิกชุมชนสีรุ้ง ที่เคยได้รับผลกระทบจากอคติ ความอับยศ และผลกระทบในทางลบอื่น ๆ ที่เกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมรักร่วมเพศในอดีต ร่างกฎหมายดังกล่าวส่งสัญญาณชัดเจนว่า การเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกันเป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจรับได้อีกต่อไป และมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อลบล้างความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต

กระทรวงยุติธรรมนิวซีแลนด์แถลงว่า คำพิพากษาความผิดสามข้อหาที่ตกไปในปี ๒๕๒๙ คือ การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก การทำอนาจารระหว่างผู้ชาย และการให้ใช้สถานที่เพื่อมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชาย คาดกันว่าจะมีผู้คนราว ๑,๐๐๐ คนออกมาแสดงสิทธิขอให้ทางการลบล้างชื่อออกจากระบบเมื่อร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในปีหน้า ทั้งนี้ การมีเพศสัมพันธ์ที่นำไปสู่การพิพากษาลงโทษ ต้องเป็นเพศสัมพันธ์แบบยินยอมพร้อมใจ และเป็นเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอายุ ๑๖ ปีขึ้นไป โดยมีการยกเลิกกฎหมายดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๑ และภายใต้โครงการใหม่นี้สมาชิกในครอบครัวสามารถแสดงสิทธิเพื่อขอลบบันทึกประวัติแทนญาติผู้วายชนม์ได้

โครงการนี้กำหนดขอบเขตเฉพาะผู้ชายเพราะกฎหมายเดิมห้ามการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเฉพาะเพศชายเท่านั้น เลสเบี้ยนจึงไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย แม้ว่าผู้หญิงที่เป็นกลุ่มรักร่วมเพศก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับการเลือกปฏิบัติทางสังคมด้วยเช่นกัน

นิวซีแลนด์เห็นชอบร่างกฎหมายต่อต้านการเหยียดกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในปี ๒๕๓๖ และต่อมาในปี ๒๕๕๖ มีการออกกฎหมายให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่บังคับใช้กฎหมายนี้

ที่มา : <http://www.bangkokpost.com/news/world/1440490/new-zealand-passes-law-to-quash-historic-gay-con> 10/4/2561

## ๒. ญี่ปุ่น : พรรครัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคาสีโน

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ พรรครัฐบาลญี่ปุ่นมีฉันทามติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่จะปูทางสำหรับการเล่นการพนันคาสีโนในประเทศ โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจะต้องจ่ายค่าเข้าคนละ ๖,๐๐๐ เยน ส่วนชาวต่างชาติไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะนำเสนอต่อรัฐสภาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ในการนี้ รัฐบาลมีความหวังว่าการตรากฎหมายดังกล่าวจะเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะปิดสมัยประชุมรัฐสภาในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ทั้งนี้ หากรัฐบาลเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยที่พักตากอากาศแบบครบวงจร (integrated resorts-IR) นี้ จะมีสถานประกอบการคาสีโนตั้งขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงประมาณ ปี ๒๕๖๓ แต่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีแนวโน้มว่าจะถูกต่อต้านโดยพรรคฝ่ายค้าน รวมถึงประชาชนบางส่วนที่ต่อต้านการพนันคาสีโนในประเทศ

รัฐบาลหวังว่าคาสีโนจะช่วยดึงดูดผู้เล่นจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคนอกเมืองหลวงให้ดีขึ้น นอกจากนี้ กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปี ๒๕๖๐ ฉบับหนึ่ง ได้ยุติการห้ามเล่นคาสีโนในที่พักตากอากาศ แบบครบวงจรซึ่งมีโรงแรมอยู่ภายใน ทั้งนี้ โรงแรมในญี่ปุ่นจะมีทั้งห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ แต่การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการบันเทิงอื่น ๆ ในอนาคตยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

พรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยของนายกรัฐมนตรี ชินโซะ อาเบะมีความเห็นที่แตกต่างกันเรื่องค่าธรรมเนียมแรกเข้า โดยพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยต้องการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้า ๕,๐๐๐ เยน ในขณะที่พรรคโคเมอิโตะซึ่งเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลต้องการให้เก็บค่าธรรมเนียมจำนวน ๘,๐๐๐ เยน โดยอ้างว่าต้องการที่จะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในอัตราที่คล้ายกันกับอัตราของประเทศสิงคโปร์ แต่ไม่มีผู้แสดงความกังวลในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนัน ทั้งสองฝ่ายได้รับรองแผนงานในการสร้างสถานบันเทิงในสถานที่ตั้งสามแห่ง และกำหนดข้อจำกัดสำหรับการเข้าคาสีโนไม่เกิน ๓ ครั้งต่อสัปดาห์และ ๑๐ ครั้งต่อเดือนสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คาซาอากิ ซาซากิ จากมหาวิทยาลัยโตโย ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ กล่าวว่า การเปิดที่พักตากอากาศ แบบครบวงจรในสถานที่ที่กำหนดไว้เพียงสามแห่งสามารถสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ชนบทได้อย่างจำกัด จึงควรเปิดรีสอร์ทแบบดังกล่าวหลาย ๆ แห่ง อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมการเข้าจำนวน ๖,๐๐๐ เยนสูงเกินไปเมื่อพิจารณาถึงระดับรายได้ของคนในชนบท อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจคาสีโน เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่จะไปเยือนคาสีโน

ในขณะเดียวกัน แพทย์ที่รับมือกับผู้ป่วยติดการพนันกล่าวว่า ผลการศึกษาจากบางกรณีแสดงให้เห็นว่า จำนวนผู้ที่ประสบปัญหาจากการติดการพนันทางพยาธิวิทยาเพิ่มขึ้น ในพื้นที่ที่มีการสร้างคาสีโนขึ้นในต่างประเทศ

นายซาชิโอะ มัทซุซิตะ รองผู้อำนวยการองค์การพยาบาลแห่งชาติ แห่ง Kurihama Medical and Addiction Center หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโครงการการรักษายาเสพติดทุกรูปแบบกล่าวว่า การอนุญาตให้เล่นการพนันในคาสีโนอย่างถูกกฎหมาย มีความเสี่ยงต่อการเพิ่มจำนวนผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของชุมชน สถานบันเทิงและการเสพติดการพนัน ผลการสำรวจของรัฐบาล ซึ่งประกาศเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วคาดว่า มีชาวญี่ปุ่นประมาณ ๓.๒ ล้านคนมีประสบการณ์การเสพติดการพนันในช่วงชีวิตหนึ่ง

ที่มา : <http://www.thejakartapost.com/trave1/2078/04/04japan-casino-bill-agreed-free-entrance-for-foreign-vos...> 15/5/2561

นางสาวเจติยา โกมลเปลิน  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑